

Kỷ ức những ngày “Đón thương binh về làng”



Ngoại nhà của cụ Đặng Văn Huyền (đã được xây dựng lại), xã Quang Trung (Kiến Xương) từng là nơi nuôi dưỡng thương binh nặng.

Năm 1951, Bác Hồ đề xuất phong trào “Đón thương binh về làng” và đề nghị mỗi xã trích một phần ruộng công, tổ chức cây cấy, chăm nom gặt hái, thu hoạch thóc lúa để nuôi thương binh. Làm tốt việc này, bà con các xã được thỏa lòng báo đáp

thương binh; giúp anh em sống yên ổn về vật chất, vui về tinh thần, đồng thời có điều kiện tham gia hoạt động công tác xã hội. Để giải quyết đời sống cho thương binh, bảo đảm cho tổ chức quân đội được gọn nhẹ, tập trung vào nhiệm vụ chiến đấu,

Chính phủ có chủ trương đưa thương binh không thể tiếp tục chiến đấu trong quân đội giải ngũ về địa phương hoặc chuyển về nuôi dưỡng ở các trại an dưỡng. Tháng 7/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào “Đón thương binh về làng”. Trong thư

gửi Bộ trưởng Bộ Thương binh - Cựu binh, Bác viết: “Anh em thương binh đã hy sinh một phần xương máu để giữ gìn Tổ quốc, bảo vệ đồng bào, đã tận trung với nước, tận hiếu với dân. Song đối với những người con trung hiếu ấy, Chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng. Mỗi xã phải tùy theo sự cố gắng và khả năng chung mà đón một số anh em thương binh”. Từ đây, việc đón thương binh về địa phương được xúc tiến mạnh mẽ trong cả nước.

Năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng trong tâm trí của cụ Đặng Văn Huyền, xã Quang Trung (Kiến Xương) không thể nào quên những ngày cả xã Quang Trung từng bừng khí thế đón thương binh về làng vào cuối những năm 60 của thế kỷ trước. Lúc bấy giờ, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, xã Quang Trung là một trong những địa phương thực hiện phong trào đón thương binh nặng về chăm sóc. Rất nhiều thương binh nặng từ khắp các chiến trường đã về đây để người

dân chăm sóc, nuôi dưỡng. Cụ Huyền cho biết: Lúc ấy, cơ sở chính đón các thương binh là đình làng Thượng Phúc. Tuy nhiên, do điều kiện cơ sở vật chất có hạn và cũng để tránh địch đánh bom thì các thương binh nặng được sơ tán xuống các gia đình ở trong xã. Mặc dù điều kiện kinh tế lúc bấy giờ còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đều tạo điều kiện hết mức để các thương bệnh binh nặng được chăm sóc đầy đủ, chu đáo. Với người dân xã Quang Trung khi ấy, việc được đón các thương binh nặng không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự khi địa phương được chăm sóc những người đã hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Gia đình cụ Huyền khi ấy rất khó khăn nhưng cũng đã chăm sóc nhiều thương binh nặng.

Năm 1970, xã Quang Trung được chọn làm nơi đặt Trại thương binh nặng để chăm sóc, nuôi dưỡng những người bị thương trở về từ chiến trường. Hơn 30 năm gắn bó với Trại thương binh nặng về Quang Trung, ông Bùi Ngọc Tựa không bao giờ quên những ngày công tác ở đây để

chăm sóc cho các thương binh nặng. Mặc dù cơ sở vật chất, nhân lực lúc đầu thiếu thốn đủ bề nhưng đội ngũ cán bộ, nhân viên nơi đây đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để chăm sóc chu đáo cho những thương binh nặng. Ông Tựa tâm sự: Bấy giờ hầu hết thương binh trở về từ chiến trường đều có sức khỏe yếu, tình trạng bệnh tật phức tạp, đòi hỏi phải có chế độ chăm sóc đặc biệt. Những người về đây đa số đều phải chuyển lên tuyến trên điều trị, do đó bất kể ngày hay đêm, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trại luôn dành sự quan tâm, chăm sóc các thương binh nặng bằng tất cả ân tình và trách nhiệm, giúp họ vượt nỗi đau, sớm được trở về với gia đình. Trải qua nhiều lần đổi tên và sáp nhập, đến nay Trại thương binh nặng Quang Trung đã được chuyển về xã Minh Châu (Vũ Thư) với tên gọi Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công (cơ sở 2). Đất nước phát triển, cơ sở vật chất, con người của Trung tâm hiện nay đã khang trang, đầy đủ hơn nhưng kỷ niệm về những năm tháng sống và làm việc trong thời kỳ đất nước còn vô vàn khó khăn, thiếu thốn có lẽ sẽ theo

ông Tựa và những người cùng thế hệ với ông suốt cuộc đời. Suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn thực hiện tốt chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trong kháng chiến chống Pháp, hưởng ứng phong trào “Mùa đông binh sĩ”, “Giúp binh sĩ bị thương”, nhân dân Thái Bình đã tích cực quyên góp tiền mua thuốc, vật dụng tặng bộ đội và chiến sĩ bị thương. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã thực hiện tốt chế độ “Hưu bổng thương tật” đối với thương binh và “Chế độ tiền tuất” đối với gia đình liệt sĩ; ưu tiên chia công điền, công thổ cho thương binh và

gia đình liệt sĩ. Nhiều cuộc vận động chăm sóc thương binh, thân nhân liệt sĩ do trung ương phát động như thành lập “Hội mẹ chiến sĩ”, “Đón thương binh nặng về làng” đã được nhân dân trong tỉnh hưởng ứng và thực hiện có kết quả tốt đẹp.

Chiến tranh đã lùi xa, từ phong trào “Đón thương binh về làng” do Bác Hồ phát động, Thái Bình luôn thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đó là sự tri ân to lớn đối với thế hệ đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

DUY TÙNG



Những năm tháng sống và làm việc tại Trại thương binh nặng Quang Trung là những kỷ niệm không bao giờ quên đối với ông Bùi Ngọc Tựa (người bên trái).

THI ĐUA YÊU NƯỚC

Thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 12/7/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Các ngành, địa phương trong tỉnh đã cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế, triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của người dân.



Diện mạo nông thôn mới thôn Sơn Đông, xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ).

Đây là phong trào hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động và thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 4/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM, coi trọng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Qua phong trào thi đua nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, xây dựng nông thôn Thái Bình văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống, trình độ dân trí và vị thế của người dân nông thôn. Thời gian qua, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ phối hợp tích cực với các ngành, địa phương

đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của phong trào thi đua tới cán bộ, đảng viên và công nhân dân chúng trên tỉnh. Các ngành chuyên môn khẩn trương rà soát, cập nhật các cơ chế, chính sách mới của trung ương, của tỉnh về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; kịp thời tham mưu ban hành, cụ thể hóa thành các quy định, hướng dẫn để tổ chức thực hiện thống nhất, bài bản. Các huyện, thành phố đã chủ động hướng dẫn các xã phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng các tiêu chí, nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đạt chuẩn; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, phát huy nguồn lực tại chỗ để tập trung thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên kết hợp huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

UBND huyện Hưng Hà đã ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình với nhiều cách làm bài bản, sáng tạo. Đến nay, Hưng Hà có 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt 11/11 tiêu chí. Toàn huyện phấn đấu đến năm 2025 có 30% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Hưng Hà cho biết: Để thực hiện mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung phong trào thi đua, lợi ích thiết thực của xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, UBND huyện đã ban hành cơ chế hỗ trợ cho các địa phương trong quá trình thực hiện. Trong đó, huyện sẽ hỗ trợ cho các xã 100% kinh phí đầu tư các dự án

đầu tư phân huyện được hưởng theo quy định của tỉnh trong 2 năm để các xã tập trung nguồn lực xây dựng NTM; phần còn lại huyện sẽ dành 30% số kinh phí đầu tư các dự án sử dụng đất được hưởng đầu tư cho cơ sở vật chất trường học. Thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất năm 2022, huyện đã hỗ trợ 17 tỷ đồng cho 5 xã làm điểm phát triển mô hình sản xuất; quy hoạch vùng nuôi cá lồng, đồng thời hỗ trợ 10 triệu đồng/lồng cá và hạ tầng cấp điện vùng nuôi tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, Hưng Hà đã ban hành cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư hạ tầng và sản xuất tại các cụm công nghiệp trên địa bàn cùng việc làm cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động với phương châm “ly nông bất ly hương”. Bà Phan Thị Hạnh, thôn Ngô Đồi, xã Diệp Nông (Hưng Hà) phấn khởi chia sẻ: Lợi ích từ xây dựng NTM giờ đây người dân ai cũng thấy rõ: đường làng ngõ xóm to rộng, diện mạo làng quê phong quang sạch đẹp, ô tô vào tới tận cửa nhà. Các nhà máy về đến tận quê nên hầu hết bà con ai còn sức lao động đều có việc làm, đời sống khá hơn rất nhiều, nhà cửa xây dựng khang trang. Được sự hỗ trợ của xã, gia đình tôi cũng đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp, trồng cây ăn quả sau khi trừ chi phí mỗi năm thu lãi khoảng 1 tỷ đồng.

Theo ông Đình Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đến nay, toàn tỉnh có 24 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 49% chỉ tiêu theo Nghị

quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 6 xã hoàn thành 11/11 tiêu chí xã NTM nâng cao. Nghị quyết số 01 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có trên 20% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 1 huyện được công nhận huyện NTM nâng cao, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng 1,5 lần trở lên so với năm 2020. Tuy nhiên, theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 thì yêu cầu với một số tiêu chí cao hơn, cần nguồn lực lớn hơn. Vì vậy, cùng với triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Cùng với đó, thời gian tới Sở tham mưu ban hành cơ chế, chính sách khen thưởng đối với xã về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao... tạo động lực để các địa phương tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Sau khi được công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019, Thái Thụy tiếp tục phát huy nội lực của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân để xây dựng NTM nâng cao theo đúng lộ trình đã đề ra. Xã Thụy Duyên về đích NTM từ năm 2016 nhưng không dừng lại mà tiếp tục tập trung mọi nguồn lực thực hiện các giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Ông Vũ Trọng Phới, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, xã đã bám sát các nội dung, tiêu chí đặt ra, trong đó ưu tiên thực hiện hoàn thiện trước những tiêu chí không cần nhiều đến kinh phí. Với những tiêu chí cần huy động đến nguồn lực, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, cần có tình hình thực tế địa phương, bằng nguồn lực tự

đầu tư và nguồn xã hội hóa, trong những năm qua xã đầu tư trên 22 tỷ đồng để hoàn thiện 11/11 tiêu chí NTM nâng cao, được tỉnh tổ chức thẩm định đạt chuẩn xã NTM nâng cao cuối tháng 3/2022. Cùng với việc hoàn thành 11/11 tiêu chí NTM nâng cao, Thụy Duyên còn quan tâm xây dựng thêm tiêu chí về nhà văn hóa thôn kiểu mẫu theo chủ trương của huyện. Thôn Hòa Tài có trên 400 hộ dân, 1.680 nhân khẩu. Đây là thôn trung tâm xã, do đó nhà văn hóa thôn được lựa chọn nâng cấp để xây dựng nhà văn hóa kiểu mẫu của xã. Với sự vào cuộc tích cực của chi bộ thôn, kinh phí xây dựng nhà văn hóa kiểu mẫu được hợp bàn và tổ chức xã hội hóa, kêu gọi sự ủng hộ và đóng góp của người dân trong thôn. Ông Bùi Văn Tâm, Bí thư Chi bộ thôn Hòa Tài cho biết: Chỉ trong thời gian ngắn, chúng tôi đã huy động được hơn 200 triệu đồng để xây dựng đạt chuẩn nhà văn hóa kiểu mẫu. Khi nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang, sạch đẹp theo mô hình nhà văn hóa kiểu mẫu, người dân rất phấn khởi vì có nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần từ đó góp phần làm cho tình làng nghĩa xóm thêm đoàn kết, gắn bó.

Giai đoạn 2021 - 2025, Thái Thụy phấn đấu có từ 10 - 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đến nay, huyện đã có 3 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Thụy Chính, Thụy Ninh, Thụy Liên. Năm 2022, với kết quả rà soát, đăng ký của các địa phương và thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, huyện đã tập

trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Thụy Thanh, Thụy Duyên, Thụy Trinh, Thụy Dân, Thái Đô, Thái Thịnh. Tuy nhiên, đến nay mới có thêm 3 xã: Thụy Thanh, Thụy Duyên, Thụy Trinh được tỉnh tổ chức thẩm định, công nhận đạt chuẩn theo quy định. Còn 3 xã: Thụy Dân, Thái Đô, Thái Thịnh đang tập trung thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao. Ông Nguyễn Văn Diệu, Chủ tịch UBND xã Thụy Dân cho biết: Hiện nay xã đang tập trung xây dựng hoàn thiện 9 tiêu chí NTM nâng cao còn lại, trong đó có nhiều tiêu chí cần nguồn kinh phí lớn như tiêu chí về giao thông, trường học. Tổng kinh phí dự kiến để xây dựng đạt chuẩn các tiêu chí còn lại là gần 29 tỷ đồng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đang tập trung huy động mọi nguồn lực từ nguồn đầu tư xã hội hóa và nhân dân và hỗ trợ của tỉnh, huyện để phấn đấu xây dựng đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2023.

Theo đánh giá của ngành chức năng huyện, thời gian qua, các xã đã bám sát kế hoạch tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành 11/11 tiêu chí NTM nâng cao (theo Quyết định số 150/QĐ-UBND, ngày 14/1/2019 của UBND tỉnh) bảo đảm đúng lộ trình, kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, theo Quyết định số 318/QĐ-TTg, ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thì xã đạt chuẩn NTM nâng cao cần đạt 19/19 tiêu chí, nội dung các tiêu chí yêu cầu chi tiêu, tiêu chuẩn cao hơn, một số chỉ tiêu, tiêu chí mang tính đặc thù ngành, lĩnh vực. Theo

bộ tiêu chí mới trên, một số tiêu chí đòi hỏi chất lượng cao, nguồn lực lớn cần có thời gian để thực hiện trong khi ngân sách địa phương có hạn, nguồn huy động từ xã hội hóa khó khăn, vì vậy mà tiến độ triển khai thực hiện sẽ chậm hơn. Ông Phạm Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Căn cứ vào bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, huyện chỉ đạo các xã tổ chức rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành của từng tiêu chí, trong đó cần ưu tiên tổ chức thực hiện những hạng mục, tiêu chí có khối lượng, nguồn lực lớn, đòi hỏi thời gian dài bảo đảm hoàn thành tiêu chí theo quy định. Tập trung huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng NTM và NTM nâng cao; tiếp tục có giải pháp huy động nguồn lực từ đầu tư xã hội hóa sử dụng đất, xã hội hóa từ doanh nghiệp, công em xa quê... đầu tư xây dựng các công trình thuộc chi tiêu đánh giá của tiêu chí, công trình phúc lợi công cộng, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ từ ngân sách cấp trên và ngân sách từ dân trả, làng phí. Ngoài ra, huyện chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục, có hiệu quả chương trình phát triển sản phẩm OCOP, lắp đặt camera an ninh, nhà văn hóa thôn kiểu mẫu, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá, đôn đốc tiến độ xây dựng NTM gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

MANH CƯỜNG - TRẦN TUẤN



Người dân chơi bóng chuyền hơi tại nhà văn hóa thôn Duyên Nghĩa, xã Thụy Duyên (Thái Thụy).